

Hạn chế y tế công cộng theo giai đoạn gắn liền với tỷ lệ nhập viện Coronavirus

Ngưỡng giường bệnh- Phần trăm Bệnh nhân nội trú COVID-19 trong 14 ngày luân phiên trên giường có nhân viên	2%	10%	15%	20%	25%
Mức độ					
Các hoạt động ngoại khóa	Không có hạn chế	Không có hạn chế; hướng dẫn như cũ và được khuyến khích	Không có hạn chế; hướng dẫn như cũ và được khuyến khích	Sự tham gia của người hâm mộ phải giới hạn đối với các thành viên trong gia đình & khoảng cách 6ft	"Các hoạt động ngoại khóa của thanh thiếu niên bị cấm dưới cấp trung học. Nội quy về sự tham gia của người hâm mộ vẫn giữ nguyên như màu cam đối với cấp Trung học" Sự tham gia của người hâm mộ chỉ cho Đại học, nhân viên và chỉ các thành viên trong gia đình .
Các quầy bar	Không có hạn chế	Không có hạn chế; hướng dẫn như cũ và được khuyến khích	Khách hàng yêu cầu phải có chỗ ngồi, Mỗi nhóm 8 người	Khách yêu cầu được ngồi, và cách nhau 8,6 ft	Các quầy bar chỉ được hoạt động dưới hình thức đến mang về, giao hàng và lái xe qua.
Nhà hàng	Không có hạn chế	Không có hạn chế; hướng dẫn như cũ và được khuyến khích	Khách hàng yêu cầu phải có chỗ ngồi, Mỗi nhóm 8 người	Khách yêu cầu được ngồi, và cách nhau 8,6 ft	Chỉ có những nhà hàng được cấp phép mới có thể dùng bữa. Yêu cầu khẩu trang cho nhân viên nhà hàng khi ra nơi công cộng. Khách hàng yêu cầu phải có chỗ ngồi, các bữa tiệc cách nhau 8,6 ft, không có trò chơi, không có chỗ ngồi tại quầy / quán bar, Khách hàng quen có thể uống đồ uống có cồn miễn là trong bữa ăn, Cho phép dùng bữa từ 5am-9pm.
Nhà thờ	Không có hạn chế	Không có hạn chế; hướng dẫn như cũ và được khuyến khích	Không có hạn chế; hướng dẫn như cũ và được khuyến khích	Khoảng cách 6 ft giữa các hộ gia đình	Khoảng cách 6 ft giữa các hộ gia đình, không chuyển vật phẩm giữa các hộ gia đình
Tiệc cưới & tang lễ	Không có hạn chế	Không có hạn chế; hướng dẫn như cũ và được khuyến khích	Các nhóm 8 người, Hạn chế Khiêu vũ Ngoài Bàn	Các nhóm khách cách nhau 8,6 ft, chỉ nhảy tại bàn	Quy tắc 10 người áp dụng cho các buổi chiêu đãi; Các dịch vụ phải có khoảng cách 6 ft giữa các hộ gia đình
Hội họp trong nhà	Không có hạn chế	75%; hướng dẫn như cũ và được khuyến khích	50%, Các nhóm 8 người	25%, Các nhóm khách cách nhau 8,6 ft,	Quy tắc 10 người
Hội họp ngoài trời	Không có hạn chế	100%; hướng dẫn như cũ và được khuyến khích	100%, Các nhóm 8 người	100%, Các nhóm khách cách nhau 8,6 ft,	Quy tắc 25 người
Phòng tập thể dục, Trung tâm / Câu lạc bộ thể dục, Câu lạc bộ sức khỏe, Spa	Không có hạn chế	Không có hạn chế; hướng dẫn như cũ và được khuyến khích	Không có hạn chế; hướng dẫn như cũ và được khuyến khích	Khoảng cách 6 ft giữa các khách hàng	Khoảng cách 6 ft giữa các khách hàng
Thẩm mỹ viện, Cửa hàng cắt tóc, Mát-xa, Nghệ thuật thân thể	Không có hạn chế	Không có hạn chế; hướng dẫn như cũ và được khuyến khích	Không có hạn chế; hướng dẫn như cũ và được khuyến khích	Khoảng cách 6 ft giữa các khách hàng, Yêu cầu đeo khẩu trang	Khoảng cách 6 ft giữa các khách hàng, Yêu cầu đeo khẩu trang
Trường học	Không có hạn chế	Vẫn mở	Vẫn mở	Vẫn mở	Vẫn mở
Phẫu thuật Tự chọn	Không có hạn chế	Không có hạn chế	10% công suất dự trữ	Tất cả các cuộc phẫu thuật hạng D & E cho bệnh nhân nội trú đều bị hoãn	Tất cả các phẫu thuật Nội trú Hạng C, D & E đều bị hoãn
Dịch vụ chăm sóc Trẻ em	Không có hạn chế	Không có hạn chế; hướng dẫn như cũ và được khuyến khích	Không có hạn chế; hướng dẫn như cũ và được khuyến khích	Các dịch vụ chăm sóc trẻ em yêu cầu tất cả nhân viên, tình nguyện viên hoặc người hành nghề sử dụng khẩu trang hoặc vật dụng khác đủ để che miệng và mũi của cá nhân, khi ở cách trẻ em trong vòng sáu (6) feet trong vòng mười lăm (15) phút liên tục trở lên.	Các dịch vụ chăm sóc trẻ em yêu cầu tất cả nhân viên, tình nguyện viên hoặc người hành nghề sử dụng khẩu trang hoặc vật dụng khác đủ để che miệng và mũi của cá nhân, khi ở cách trẻ em trong vòng sáu (6) feet trong vòng mười lăm (15) phút liên tục trở lên.

Các cuộc họp công cộng	Không có hạn chế	Không có hạn chế		Lệnh hành pháp: Các thành viên hội đồng quản trị bị cách ly hầu như có thể tham dự	Lệnh hành pháp: Tất cả các cuộc họp công khai hầu như có thể được tổ chức
------------------------	------------------	------------------	--	--	---

Lưu ý về dữ liệu ngưỡng DHM (Phép đo Sức khỏe Trực tiếp): 'Số lần nhập viện thực sự' là số bệnh nhân nhập viện do COVID-19 ở Nebraska được báo cáo tại thời điểm cập nhật trên trang tổng quan. 'Tổng số giường có nhân viên, trung bình 14 ngày' là tổng số giường có nhân viên trung bình trong 14 ngày được báo cáo bởi các bệnh viện ở Nebraska. Các đường màu đỏ, cam, vàng, xanh lam và xanh lá cây biểu thị các ngưỡng nhập viện COVID-19 mà một khi đạt đến ngưỡng này các Biện pháp Sức khỏe Chỉ đạo bổ sung (DHM) sẽ được ban hành hoặc hoàn nguyên về các DHM trước đó. Đường ngang màu đỏ trên biểu đồ 'Số lần nhập viện thực sự hàng ngày' cho biết ngưỡng mà bệnh nhân COVID-19 sử dụng 25% mức trung bình luân phiên trong 14 ngày của tổng số giường bệnh có nhân viên. Đường ngang màu cam trên biểu đồ 'Số lần nhập viện thực sự hàng ngày' cho biết ngưỡng mà 20% bệnh nhân COVID-19 sử dụng trung bình luân phiên trong 14 ngày. Đường ngang màu vàng trên biểu đồ 'Số lần nhập viện thực sự hàng ngày' cho biết ngưỡng mà bệnh nhân COVID-19 sử dụng 15% mức trung bình luân phiên trong 14 ngày của tổng số giường bệnh có nhân viên. Đường ngang màu xanh lam trên biểu đồ 'Số lần nhập viện thực sự hàng ngày' cho biết ngưỡng mà 10% bệnh nhân COVID-19 sử dụng trung bình luân phiên trong 14 ngày của tổng số giường bệnh có nhân viên. Đường ngang màu xanh lá cây trên biểu đồ 'Số lần nhập viện thực sự hàng ngày' cho biết ngưỡng mà 2% trong tổng số bệnh nhân COVID-19 trung bình luân phiên trong 14 ngày của tổng số giường bệnh có nhân viên. Nguồn gốc của các ca nhập viện và số lượng giường của nhân viên là thông tin được các bệnh viện Nebraska báo cáo thông qua Trung tâm Kiến thức.